



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ. (ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กลุ่มวินัย) โทร. ๔๒๔๖)

ที่ อก ๐๓๑๘/ว ๒๑๙๐ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งประกาศ กรอ. เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กรอ.

ด้วย กรอ. ได้มีประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศฯ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ)  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มัธยัสถ์และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้า ส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดประพฤติตนเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน สร้างมาตรฐานทางจริยธรรม เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและสอดคล้องกับ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงกำหนด นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในสังกัดกรมโรงงาน อุตสาหกรรม งดการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดง ความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับและการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น เป็นต้น

๒. การแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือการอวยพรทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการให้ของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๐๑๒ .

(นายทองชัย ขวลิทพิเชฐ)  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม